



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่ยม

ที่ พย ๕๔๙๐๑/

วันที่

พฤษภาคม ๒๕๕๖

เรื่อง การประชาสัมพันธ์ผลการประชุมผ่านทางเว็บไซต์

เรียน ประธานกรรมการบริหารกองทุน สปสช. เทศบาลตำบลแม่ยม

สิ่งที่ส่งมาด้วย - สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ สปสช. จำนวน ๑ ชุด

เรื่องเดิม

ตามที่กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่ยม ได้ดำเนินการมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จนถึงปัจจุบัน ได้มีการกำหนดแผนและกิจกรรมครบทุกหมวด มีการเบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบของกองทุน มีการประชุมคณะกรรมการทุกๆ สี่เดือน และมีการออกประชาคมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับกองทุนหลักประกันสุขภาพ

ข้อเท็จจริงเพื่อทราบ

ในการนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผลการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่ยม เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ให้ประชาชนได้รับรู้ ความเข้าใจและความสนใจของชุมชนต่อบทบาท ภารกิจ และผลงานของกองทุน จึงได้ประชาสัมพันธ์โดยผ่านทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลแม่ยม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุภาพ คำนวล)

เลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลตำบลแม่ยม

ทราบ

เห็นชอบดำเนินการ

(ลงชื่อ)

(นายประพันธ์ ปันทะวงศ์)

ประธานกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลตำบลแม่ยม

บันทึกการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

เทศบาลตำบลแม่ยม ครั้งที่ ๑

วันที่ ๑๕ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๕๖

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ยม

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายประพันธ์ ปิ่นทวงค์	นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยม		
๒	นางสาวสุภาพ คำนวล	ปลัดเทศบาล		
๓	นายรณรงค์ เกิดแก้ว	ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ		
๔	นางนุชจิรา บัวเขียว	ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ		
๕	นางพองใส อินตะจันทร์	ผู้แทนสภาเทศบาล		
๖	นายวรโชติ เจริญสินสุข	ผู้แทนสภาเทศบาล		
๗	นายดวงดี บุญทา	ผู้ทรงคุณวุฒิ		
๘	นายสายฝน สุนันตะ	ผู้ทรงคุณวุฒิ		
๙	นายมูล คนล่า	ผู้แทนหมู่บ้าน		
๑๐	นายเมืองศิลป์ อินตะขัน	ผู้แทนหมู่บ้าน		
๑๑	นายสมบัติ หลักเมือง	ผู้แทนหมู่บ้าน		
๑๒	นายชัย จินะมอญ	ผู้แทนหมู่บ้าน		
๑๓	นายเมืองศรีทร หน่อคำสุก	ผู้แทนหมู่บ้าน		
๑๔	นายวิฑูรย์ บุญทา	ผู้แทน อสม.		
๑๕	นายสุริยง หมอยาดี	ผู้แทน อสม.		

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางศรีณี นพาททจาร์วงศ์	นางทอทัศน์เขตมร.โรน.ศต.		
๒	นางสาวรณิศา มณีขันธ์	นิสิตฝึกประสบการณ์		
๓	นางฉวีรัตน์ วัฒนวงษา	นิสิตฝึกประสบการณ์		
๔	อติวิทย์ วัฒนวงษา	รพ.จิตตเกษณี		11กน
๕	นายวิฑูรย์ นริสโรจน์	ร.ร. ๕. ๗		11กน
๖	1 สิบ กิ่งแก้ว	อสม.		11กน
๗	ดวง กิ่งแก้ว	อสม. ๕. ๗		
๘	นริสโรจน์ นริสโรจน์	อ. ๗. ๗. ๑. ๑๔		
๙	อติวิทย์ อินท	อ. ๗. ๗. ๑. ๗		11กน
๑๐	นางฉวีรัตน์ วัฒนวงษา	อ. ๗. ๗. ๑. ๑๓		11กน
๑๑	นางสาวรณิศา มณีขันธ์	กิ่งแก้ว		
๑๒	นางฉวีรัตน์ วัฒนวงษา	อ. ๗. ๗. ๑. ๗. ๘		

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.

นางสาวสุภาพ คำนวล เลขานุการกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ได้นับจำนวนผู้เข้าประชุมเกินครึ่งของคณะกรรมการกองทุนฯ จึงได้เรียนเชิญ
ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ดำเนินการตามระเบียบวาระการ
ประชุมต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

นายประพันธ์ ปันทะวงศ์

ประธานกรรมการฯ ตามระเบียบการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพทุกครั้ง
ให้เป็นวาระประจำที่จะต้องมีการรายงานบัญชีการรับเงิน การจ่ายเงินและ
สถานการณ์การเงินของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ขอให้นางสาวสุภาพ คำนวล
ปลัดเทศบาลตำบลแม่ยม เป็นผู้รายงาน

นางสาวสุภาพ คำนวล

ปลัดเทศบาล ขอรายงานบัญชีการรับเงิน - การจ่ายเงิน ในไตรมาสที่ ๑ ดังนี้

ไตรมาสที่ ๑ ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๕

ยอดยกมา ๒๒,๘๐๗.๘๔ บาท

รายรับ - บาท

รายจ่าย - บาท

คงเหลือ ๒๒,๘๐๗.๘๔ บาท

ที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕

นายประพันธ์ ปันทะวงศ์

ประธานกรรมการฯ ตามที่ได้แจกสำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ ของวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕ ขอให้ท่านตรวจสอบและมีท่านใดจะขอ
แก้ไขหรือไม่ ถ้าไม่มี กระผมขอให้รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕ ด้วยเสียงข้างมาก

วาระที่ ๓ เรื่องพิจารณาขอความเห็นชอบจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

นายประพันธ์ ปันทะวงศ์

ประธานกรรมการฯ ขอให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านกองทุนหลักประกันสุขภาพเป็นผู้ชี้แจง
รายละเอียดวัสดุสำนักงานที่จะจัดซื้อ

นางสาวสุภาพ คำนวล

ปลัดเทศบาล เนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านกองทุนหลักประกันสุขภาพ ไม่อยู่เพราะติด
ประชุมที่ศาลากลางจังหวัดพะเยา จึงขอชี้แจงแทนโดยมีรายละเอียดเพื่อขอความ
เห็นชอบต่อคณะกรรมการกองทุน สปสช. ในการจัดซื้อเพื่อใช้ในการบริหารกองทุน

ดังนี้

๑. เครื่องคิดเลข จำนวน ^{๒๗} เครื่อง ราคาเครื่องละ ⁵⁶⁰ ๕๒๐ บาท
๒. กระดาษ A4 จำนวน ๑๐ ริม ราคาริมละ ๑๕๐ บาท
๓. กระดาษสติกโน้ต จำนวน ๖ อัน ราคาอันละ ๖๐ บาท
๔. ตรายางกองทุน จำนวน ๑ อัน ราคาอันละ ๒๐๐ บาท
๕. ไบเสร์จรับเงิน จำนวน ๑ เล่ม ราคาเล่มละ ๗๐ บาท

ที่ประชุม

ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจำเป็นที่จะต้องใช้ในการทำงาน จึงมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการจัดซื้อตามรายการที่เสนอมาทันที

วาระที่ ๔ เรื่องรายงานผลการดำเนินงานโครงการในปีงบประมาณ ๒๕๕๕

นายประพันธ์ ปันทะวงศ์

ประธานกรรมการฯ จากการที่คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลแม่ยม ได้อนุมัติงบประมาณของปี ๒๕๕๕ ให้ไปดำเนินการ บัดนี้ทุกกลุ่มได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนี้จึงขอตัวแทนแต่ละกลุ่มรวมถึงทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านม่วง และบ้านร่องเอียน ให้รายงานและนำเสนอผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการกองทุน สปสช.เทศบาลตำบลแม่ยม

นางสรณี เบญจาทูหารักษ์

ตัวแทนโรงพยาบาล โครงการควบคุมป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมที่ได้รับ

บ้านร่องเอียน งบประมาณจากกองทุน สปสช. จำนวน ๖,๐๐๐ บาท ได้นำไปอบรมพัฒนาแกนนำ อสม.มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน ๓๐ คน จากการทำแบบประเมินก่อนเข้าอบรม มีผู้ผ่านเกณฑ์จำนวน ๑๙ คน หลังอบรมผ่าน ๓๐ คน โดยให้แกนนำสตรีออกมาสาธิต การตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง สามารถสาธิตได้ถูกต้อง ๒๗ คนจาก ๓๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๐ ประโยชน์ที่ได้รับส่งผลให้แกนนำสตรีมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านมและสามารถตรวจเต้านมด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง เป็นการพัฒนาศักยภาพและสามารถแนะนำเผยแพร่ให้กับคนอื่นได้

โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน ได้รับงบประมาณ ๒๕,๕๐๐ บาท ได้นำไปตรวจสุขภาพผู้สูงอายุทั้ง ๖ หมู่บ้าน มีผู้เข้ารับการตรวจจำนวน ๒๘๔ คน ได้ออกให้บริการลงพื้นที่เชิงรุก ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้หรือผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัว และได้รับการทำกายภาพบำบัดที่บ้าน ประโยชน์ที่ได้รับส่งผลให้กลุ่มผู้สูงอายุ มีขวัญกำลังใจอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างมีความสุข มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ ตลอดจนได้มาร่วมกิจกรรม แลกเปลี่ยน เรียนรู้การดูแลสุขภาพซึ่งกันและกัน ส่วนปัญหาและอุปสรรคคือ งบประมาณมีน้อย การติดตามโครงการไม่สอดคล้องกับปีงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ผู้สูงอายุมีปัญหาสุขภาพช่องปากและโรคประจำตัว

โครงการตรวจหาสารเคมีตกค้างในร่างกาย ได้รับงบประมาณ ๒๒,๔๐๐ บาท จากการตรวจหาสารเคมีตกค้างในประชาชนในปีที่ผ่านมาพบว่าประชาชนในตำบล

บ่ง ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและมีการใช้สารเคมีในการกำจัดศัตรูพืชจำนวนมาก จึงมีผลกระทบต่อสุขภาพของเกษตรกร ดังนั้นในปี ๒๕๕๕ จึงดำเนินการต่อเนื่อง โดยการตรวจหาปริมาณสารเคมีตกค้างในกระแสโลหิตจำนวน ๗ หมู่บ้านรับการ ตรวจจำนวน ๓๘๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ (เป้าหมาย ๑๘๐ คน) ผลการตรวจ ปกติ ๑๙ คน กลุ่มเสี่ยง ๑๔๒ คน กลุ่มปลอดภัย ๑๑๑ คน กลุ่มไม่ปลอดภัย ๑๑๒ คน ปัญหาอุปสรรค กลุ่มเกษตรกรมารับการตรวจจำนวนมาก ทำให้วัสดุอุปกรณ์ ในการตรวจชำรอบ ๒ ไม่เพียงพอ ผู้มีผลเสี่ยงและไม่ปลอดภัยจำนวน ๒๕๔ คน ไม่ได้รับสมุนไพรรางจืดอบแห้งชนิดแคปซูล ๕๐๐ มก.รับประทานเพื่อขับสารพิษ ออกจากร่างกาย ทางเจ้าหน้าที่แนะนำให้ไปอบสมุนไพรที่โรงพยาบาล

โครงการควบคุมและป้องกันโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน ผู้มีอายุ ๓๕ ปี ขึ้นไป ได้รับงบประมาณ ๒๒,๙๐๐ บาท โดยดำเนินการต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา จำนวน ๗ หมู่บ้าน พอสรุปได้ดังนี้

๑. ประชาชนอายุ ๓๕ ปีขึ้นไปได้รับคัดกรองโรคเบาหวานตามมาตรฐานคิด เป็นร้อยละ ๙๒.๐๑
๒. ประชาชนอายุ ๓๕ ปีขึ้นไปได้รับคัดกรองความดันโลหิตสูงตาม มาตรฐานคิดเป็นร้อยละ ๙๒.๐๑
๓. พบผู้ป่วยโรคเบาหวานรายใหม่ จึงคิดเป็นร้อยละ ๐.๑๖ ประชากรกลุ่ม เสี่ยงสูงต่อโรคเบาหวาน
๔. พบผู้ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง คิดเป็นร้อยละ ๑.๘๒ ของประชากร กลุ่มเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูง
๕. กลุ่มเสี่ยงสูงและกลุ่มเสี่ยงรายใหม่ได้รับการติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง และสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองได้

ผลการดำเนินโครงการรณรงค์ผู้เข้าร่วมให้ความสนใจและให้ความร่วมมือ ในการทำกิจกรรมเป็นอย่างดี จากการสอบถามผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจ มากและได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวานและหลอดเลือดสมอง ทางหอกระจายข่าวในหมู่บ้านด้วย หลังจาก อบรมมีการติดตามเยี่ยมกลุ่มเสี่ยง และตรวจสุขภาพทุกเดือนปรากฏว่ากลุ่มเสี่ยง ต่อโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูงลดลง

นายวิฑูรย์ บุญทา

ตัวแทนบ้านคำไพบูลย์ โครงการคำไพบูลย์ร่วมใจต้านภัยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน งบประมาณ ๘,๒๐๐ บาท มีการสำรวจกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุ ๓๕ ปีขึ้นไป มีผู้เข้า รับการคัดกรอง จำนวน ๑๓๕ คน พบว่าในการคัดกรองความดันโลหิต พบกลุ่มปกติ จำนวน ๔๒ คน กลุ่มเสี่ยงปานกลาง ๗๑ คน กลุ่มเสี่ยงสูง ๒๒ คน ผลการคัดกรอง เบาหวาน พบกลุ่มปกติ ๔๘ คน กลุ่มเสี่ยงปานกลาง ๘๑ คน กลุ่มเสี่ยงสูง ๖ คน คน ในการทำโครงการมีผู้เข้าร่วม ๕๘ คน ผลการดำเนินโครงการรณรงค์ผู้เข้าร่วม ให้ความสนใจและให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมเป็นอย่างดี จากการสอบถาม

ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจมากและได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับ โรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานและหลอดเลือดสมอง ทางหอกระจายข่าวในหมู่บ้านด้วย หลังจากอบรมมีการติดตามเยี่ยมกลุ่มเสี่ยง และตรวจสุขภาพ ทุกเดือนปรากฏว่ากลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูงลดลงและไม่พบผู้ป่วยรายใหม่

นายธรรม อินธา
ตัวแทนบ้านบอน

โครงการบ้านบอนร่วมใจใส่ใจสุขภาพลดเสียง งบประมาณ ๑๗,๔๐๐ บาท
มีผู้เข้าร่วมอบรม ๗๒ คน จากการคัดกรองความดันโลหิตจำนวน ๒๖๘ คน พบกลุ่มปกติ ๑๑ คน กลุ่มเสี่ยงปานกลาง ๑๓๐ คน กลุ่มเสี่ยงสูง ๑๒๗ คน ผลการคัดกรองเบาหวานจาก ๒๖๘ คน พบกลุ่มปกติ ๗๒ คน กลุ่มปานกลาง ๑๘๖ คน กลุ่มเสี่ยงสูง ๑๐ คน ได้แจกถุงผ้าสำหรับใส่ข้าวสารและร่วมทำประชาคมกำหนดแนวทางเพื่อลดเสียงในปีต่อไปดังนี้

๑. ออกกำลังกายโดยการรำวงย้อนยุค ปั่นจักรยาน
๒. ลดการเลี้ยงสุราและการพนันในงานศพ
๓. ลดบุหรี่ ควันธูปโดยใช้ดอกไม้จันทน์แทนธูป ใช้ตะเกียงถ่านไปฉายแทนตะเกียงน้ำมันก๊าด
๔. เลี่ยงน้ำเปล่า น้ำสมุนไพรแทนขนมหวาน
๕. ไม่พ่นยาฆ่าหญ้า แมลงในหมู่บ้าน
๖. ลด หวาน มัน เค็มในงานต่างๆ
๗. อนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าชุมชน

นางวราพร ปัญญาวงศ์
ตัวแทนบ้านร่องเอียน

โครงการหมู่บ้านร่วมใจตระหนักภัยโรคพยาธิ งบประมาณ ๑๗,๒๐๐ บาท
ผู้เข้าร่วมอบรม ๑๕๐ คน ทางเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านร่องเอียน ได้ให้ความรู้เรื่องโรคพยาธิชนิดต่าง ๆ การติดต่อ อาการของโรค อันตรายและการป้องกัน รวมทั้งการรักษาโรคและยังอธิบายวิธีการเก็บอุจจาระส่งตรวจ ในการนี้ได้แจกตลับสำหรับเก็บอุจจาระแก่ประชาชนในหมู่บ้าน ผลการตรวจอุจจาระจากประชาชน ๑๕๐ คน พบว่า

๑. ผลปกติไม่พบไข่พยาธิ จำนวน ๑๓๖ คน
๒. ตรวจพบไข่พยาธิใบไม้ในตับ จำนวน ๖ คน
๓. ตรวจพบพยาธิสโตงจิลอยด์ จำนวน ๕ คน
๔. ตรวจพบไข่พยาธิตัวตืด จำนวน ๒ คน
๕. ตรวจพบไข่พยาธิไส้เดือน จำนวน ๑ คน

ทางเจ้าหน้าที่แนะนำให้ประชาชนตรวจพยาธิทุกปี ผลที่ได้รับประชาชนมีความรู้ และสามารถเลือกรับประทานอาหารที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ รู้จักวิธีป้องกันโรคที่เกิดจากพยาธิได้ อัตราการเจ็บป่วยจากโรคพยาธิลดลง

นายสมบัติ หลักเมือง

ตัวแทนบ้านดอนมูล โครงการชุมชนลดเสียง งบประมาณ ๖,๐๐๐ บาท มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน ๖๒ คน ผู้เข้าร่วมให้ความสนใจและให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมเป็นอย่างดีและได้ร่วมทำประชาคมกำหนดมาตรการในชุมชนลดเสียงดังนี้

๑. ชุมชนนี้ห้ามพ่นยาฆ่าหญ้าบริเวณรอบๆบ้านและในชุมชน ฝ่าฝืนปรับ ๑,๐๐๐
๒. งดเลี้ยงเครื่องตี้มแอลกอฮอล์ งดการพนัน งดสูบบุหรี่ ลดวันธูปในงานศพ
๓. ลดเครื่องปรุรงรในงานพิธีต่างๆ ลดหวาน มัน เค็ม เผ็ด
๔. รณรงค์ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
๕. ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวในหมู่บ้าน
๖. การเลี้ยงน้ำเปล่าหรือน้ำสมุนไพรแทนขนมหวาน

นายยรรยง เกิดแก้ว

ตัวแทนบ้านแม่จัวะ โครงการคัดกรองเพื่อค้นหาผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง งบประมาณ ๖,๔๐๐ บาท ผู้เข้าอบรมจำนวน ๒๐ คน จากการสำรวจข้อมูลผู้สูบบุหรี่บ้านม่วง จำนวน ๖๐ คน ได้ดำเนินการคัดกรองเพื่อค้นหาผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โดยการเป่าปอดจำนวน ๒๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๖๖ ของกลุ่มเสี่ยง ผลการเป่าพบว่า Normal ๗ คน Mid ๘ คน Moderate ๙ คน Severe ๑ คน กิจกรรมอบรมให้ความรู้ มีการทดสอบความรู้ก่อนและหลังอบรม พบว่าประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องพิษภัยของบุหรี่อยู่ในเกณฑ์ที่ดี หลักจากได้รับการอบรม มีการให้ความรู้เรื่องกฎหมายในการจำหน่ายบุหรี่ ตลอดจนถึงแนวคิดที่จะเลิกสูบบุหรี่ ในการนี้มีผู้สมัครใจเข้าร่วมโครงการเลิกบุหรี่จำนวน ๑๒ คน

นายมูล คนกล้า

ตัวแทนบ้านด้อย โครงการเกษตรกรปลอดภัยไร้สารเคมีตกค้าง งบประมาณ ๑๐,๓๐๐ บาท มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน ๖๐ คน ผลการตรวจหาสารเคมี พบกลุ่มปกติ จำนวน ๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๓.๓ กลุ่มปลอดภัย จำนวน ๑๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๕ กลุ่มมีความเสี่ยง จำนวน ๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๖ กลุ่มไม่ปลอดภัย จำนวน ๒๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๐

ปัญหา อุปสรรค วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจมีจำนวนจำกัด งบประมาณมีน้อย ยาสมุนไพรขับสารพิษมีไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชน โครงการทำช่วงฤดูทำนา ทำให้ประชาชนในวัยแรงงานไม่สามารถเข้ารับการตรวจได้อย่างทั่วถึง

นายประพันธ์ ปันทะวงศ์

ประธานกรรมการฯ มีท่านใดจะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น อีกหรือไม่

นายแพทย์สุกิจ ทิพพิภากร

ที่ปรึกษากองทุนฯ ในวันนี้ได้มีตัวแทนแต่ละโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ จากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่ยม ได้มานำเสนอให้คณะกรรมการกองทุนฯ ได้รับทราบผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมาก เพราะทางคณะกรรมการจะได้รับรู้ถึงปัญหา อุปสรรคเพื่อเป็นแนวทางแก้ไข ตลอดจนการพิจารณางบประมาณในปีต่อไป

วาระอื่นๆ ไม่มี
ปิดประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวสุภาพ คำนวล)
เลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายประพันธ์ ปิ่นทะวงศ์)
ประธานกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ